

ลารายชื่อค่านโอนครูให้อปท.

นำเสนอเมื่อ : 5 พ.ค. 2558

สมาคมรอง ผอ.สพท.ปลุกครุร่วมต่อต้านข้อเสนอบของ "ศ.ศรีราชา"
ที่ให้อายโอนโรงเรียนและสถานศึกษาให้อองถิน พรอมหนดแตงดำและลารายชื่อถถึงนายกรัฐมนตรี

วันนี้(5พ.ค.) นายจำเรียม พรหมมาศ นายกสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) กล่าวถึงกรณีที ศ.ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ทำข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ว่า การปฏิรูปการศึกษาที่จำเป็นจะต้องวาง พ.ร.บ.ขึ้นใหม่ 13 ฉบับ ซึ่งหนึ่งในนั้น มีเรื่องกระจายอำนาจจัดการการศึกษาสู่อองถิน โดยให้อายโอนโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ไปอยู่ในการทำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) นั้น เรื่องนี้สมาคมรอง ผอ.สพท.ไม่เห็นด้วยแน่นอน จึงได้เชิญชวนทุกองคกร สมาคม ชมรม กลุ่มวิชาชีพ ไหรวมต่อต้านขอเสนอตั้งกล่าว

“การให้อายโอนอำนาจการดูแลโรงเรียนไปอยู่กับ อปท. ถือเป็นการเจ็บปวดและเป็นฝันร้ายเหมือนในอดีตทีก่อนปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในความดูแลของ อปท. ซึ่งเวลานั้น ครุมีความกดดันมากจึงต้องลุกขึ้นมาประท้วงและในที่สุดก็โอนายโรงเรียนประถมศึกษามาอยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ(สพช.) กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม สมาคมรอง ผอ.สพท.ไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน เนื่องจาก อปท.ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะจัดการศึกษาได้ เพราะเวลานี้งานที อปท.ดูแลอยู่ทั้งเรื่องถนนหนทาง ระบบไฟฟ้า ประปา แมแต่การดูแลประชาชนในพื้นที่ก็ยังไม่สำเร็จ แล้วจะมาบริหารจัดการศึกษาได้อย่างไร นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ ทีพบว่า อปท.เป็นหน่วยงานทีติด 1 ใน 5 ทีมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุดอีกด้วย”นายจำเรียมกล่าวและว่า เรื่องนี้ถือเป็นฝันกลางวันของ ศ.ศรีราชา เพราะความจริง อปท.ไม่มีความพร้อมแมแต่แน่นอน

นายกสมาคมรอง ผอ.สพท. กล่าวต่อไปว่า การทีโรงเรียนและสถานศึกษาอยู่ในความดูแลของ ศธ.เป็นเรื่องทีดี แต่ต้องช่วยสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการตนเองได้ หรือมีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาคอยดูแลเพื่อให้การบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามหากจะมีการให้อายโอนอำนาจการดูแลครูไปอยู่กับอองถินจริง ก็ควรโอนแพทย์และตำรวจไปด้วยทั้งหมด ทั้งนี้การต่อต้านดังกล่าวเริ่มขึ้นแล้ววันนี้ทีโรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 14.00 น. เพื่อเป็นโมเดลให้แก่อองถินต่างๆทั่วประเทศ และวันที่ 7-9 พฤษภาคม จะมีการแต่งชุดดำเชิงสัญลักษณ์ พร้อมยื่นขอความ"คัดค้าน ไม่ไป ไม่ย้าย ไม่ถาย ไม่โอน ครูสู่อปท."ด้วยอักษรสีขาว ฟันสีดำ และรวมลงชื่อคัดค้าน เพื่อยื่นต่อผู้วราชการจังหวัดให้และส่งต่อไปยังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อไป และในเร็วๆนี้จะมีการนัดประชุมแกนนำระดับภาคเพื่อหารือและกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในการคัดค้าน รวมถึงนัดรวมตัวครูทั่วประเทศทีกรุงเทพฯเพื่อแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ ไม่ได้เป็นการประท้วงหรือเดินขบวน แต่เป็นการแสดงจุดยืนต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

- ฉบับเต็ม ข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ยุบเขตพื้นที่ โอนโรงเรียนให้ท้องถิ่นเต็มรูปแบบ